

ด่วนที่สุด



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๕๐๑

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DOPA E – Investigation)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๗๘๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๔๗๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๔๗๑๓๗
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสกลนคร ให้ทุกอำเภอแจ้งข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอทุกคน สมัครเป็นผู้ใช้งานในระบบดังกล่าว และรวบรวมแบบรายชื่อส่งให้จังหวัดสกลนครภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมส่งให้กรมการปกครองภายในกำหนด และขอให้อำเภอทุกอำเภอได้กำชับให้เจ้าพนักงานปกครองที่ได้ดำเนินการจับกุม ปรากฏ หรือทำการสอบสวนคดีอาญา ให้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Investigation) ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่มีการจับกุม ปรากฏ หรือทำการสอบสวนคดีอาญา โดยขยายระยะเวลาการสมัครเข้าใช้งานระบบสืบสวนสอบสวนดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และอำเภอแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองกรอกข้อมูลรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ลงในระบบ DOPA E – Investigation โดยแบ่งออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ (๑) ระบบสืบสวน โดยจะต้องเป็นการจับกุมที่มีการจัดทำบันทึกจับกุมขึ้นโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือเป็นการร่วมจับกุมกับหน่วยงานอื่น และ (๒) ระบบสอบสวน โดยจะต้องมีการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานฝ่ายปกครองเป็นพนักงานสอบสวน ร่วมสอบสวน หรือควบคุมการสอบสวนซึ่งต้องเป็นคดีที่จะต้องมีการส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพิจารณา โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดสกลนคร ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า จากการตรวจสอบในระบบ DOPA E - Investigation พบว่า ในปัจจุบันมีข้อมูลสถิติการจับกุม ปรากฏ หรือการสอบสวนคดีอาญา ที่น่าเชื่อว่าไม่ตรงกับสถิติผลการดำเนินงานของพนักงานฝ่ายปกครองที่ปรากฏอยู่เป็นประจำ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายสำคัญในการจัดระเบียบสังคม ปรากฏผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยกำชับให้พนักงานฝ่ายปกครองกวาดล้าง ปรากฏ การกระทำผิดตามกฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ยาเสพติด (๒) การค้ำมนุษย์ (๓) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (๔) การพนัน (๕) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (๖) สถานบริการและสถานบันเทิง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอทุกอำเภอกำชับให้พนักงานฝ่ายปกครอง

/รายงานผล...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DOPA E - Investigation) ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่มีการจับกุม ปรากฏหรือทำการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาเข้ามาในระบบดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย เพื่อกรมการปกครองจักได้นำผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของแต่ละจังหวัด เข้าที่ประชุมประจำเดือนของกรมการปกครอง และแจ้งสถิติผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานในระบบดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง ได้ที่ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักงานการสอบสวนและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระ ฤกษ์วานิชย์กุล)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๕๕๑๗



<input type="radio"/>	ปค. ()
<input type="radio"/>	ฝ.คม. ()
<input type="radio"/>	กง. ()
<input checked="" type="radio"/>	นิติกร (๑)

ที่ทำกรปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 5331
วันที่ ๓ พ.ย ๒๕๖๖
เวลา 15.15

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับการรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ในระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DOPA E - Investigation)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๕๔๐๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๑๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ทุกจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DOPA E - Investigation) ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้ทำการจับกุม ปรากฏปรากฏ หรือทำการสอบสวนคดีอาญา ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการตรวจสอบในระบบ DOPA E - Investigation พบว่า ในปัจจุบันมีข้อมูลสถิติการจับกุม ปรากฏปรากฏ หรือการสอบสวนคดีอาญา ที่น่าเชื่อว่าไม่ตรงกับสถิติผลการดำเนินงานของพนักงานฝ่ายปกครองที่ปรากฏอยู่เป็นประจำ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายสำคัญในการจัดระเบียบสังคม ปรากฏปรากฏผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยกำชับให้พนักงานฝ่ายปกครองกวดขัน ปรากฏปรากฏ การกระทำผิดตามกฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ยาเสพติด (๒) การค้ำมนุษย์ (๓) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (๔) การพนัน (๕) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (๖) สถานบริการและสถานบันเทิง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครอง จึงขอให้จังหวัดกำชับให้พนักงานฝ่ายปกครองรายงานผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DOPA E - Investigation) ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่มีการจับกุม ปรากฏปรากฏ หรือทำการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาเข้ามาในระบบดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย เพื่อจกได้นำผลการดำเนินงานและสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของแต่ละจังหวัด เข้าที่ประชุมประจำเดือนของกรมการปกครอง และแจ้งสถิติผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานในระบบดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง ได้ที่ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักงานสอบสวนและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๕๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักงานสอบสวนและนิติการ
ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๕๕๕๔

